



ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลขอนแก่น  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ตามประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๔ อัตรา โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกสิ้นสุดแล้ว ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากข้อมูลของผู้สมัครที่ได้รับรองไว้แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
๒. วัน เวลา วิธีการ และสถานที่คัดเลือก


สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องรับรองผู้อำนวยการ  
ชั้น ๓ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น

(๑) รายงานตัว เวลา ๑๓.๓๐ น.

(๒) เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ทั้งนี้ การตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าข้อมูลที่แจ้งไว้ในใบสมัครถูกต้องเป็นจริง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกตามที่ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้หมดสิทธิได้รับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

  
(นายเกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  
ประธานคณะกรรมการประเมินบุคคล

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล  
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลขอนแก่น

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๖๙๑๒๒  
กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลขอนแก่น

ลำดับ	ชื่อ - สกุล
๐๑	นางธิรากร มณีรัตน์

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๖๓๑๙๕  
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น

ลำดับ	ชื่อ - สกุล
๐๑	น.ส.รติอร พรภุณา

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๗๖๐๑๖  
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น

ลำดับ	ชื่อ - สกุล
๐๑	นางอภิญา รongเมือง

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตำแหน่งเลขที่ ๖๓๐๔๐  
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น

ลำดับ	ชื่อ - สกุล
๐๑	นางพัชราภรณ์ เจียรนัยธนะกิจ
๐๒	นางพนมกร ชาญเวช
๐๓	นางกนกวรรณ โสภณพงษ์
๐๔	นางนวลจันทร์ ไพบูลย์บรรพต